
 

5. fundur stýrihóps um bættar starfsaðstæður í leikskóla 13. febrúar 2018. 

Mættir: Hörður Svavarsson, Svava Björg Mörk, Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, Fanney Dóróthe 

Halldórsdóttir og Jenný D. Gunnarsdóttir sem ritaði fundargerð. 

 

 Guðmundur Sverrisson fór yfir núverandi gjaldskrá og gjaldskrá miðað við sex tíma. Mikilvægt 

er að upplýsa foreldra vel um fæðisgjald því það greiða þeir sjálfir.  

 Svava benti á að vonandi geti þetta orðið hvati fyrir þá sem eru í fæðingarorlofi að hafa 

barnið sitt í 6 tíma vistun og kalli á ákveðna hugarfarsbreytingu hjá foreldrum. 

 Guðmundur gerði á staðnum 3 mismunandi sviðsmyndir úr leikskólalíkani með ákveðnum 

forsendum  gerði 3 mismunandi skjöl í leikskólalíkani sem útskýrt var í skjali.  

 Niðurstaðan sýnir að sveitarfélagið sparar á þessu þegar á heildina er litið. 

Hópurinn ræddi einnig breytingu á barngildum líkt og Reykjavík er að gera. Beðið er eftir óþreyju eftir 

skýrslunni sem menn halda að eigi að fara að birtast.   

Samkvæmt niðurstöðum rýnihóps leikskólastjóra um 6 tíma gjaldfrjálsan leikskóla  er 95% 

leikskólastjóra sem styðja tillöguna til eflingar við skólastarfið. Starfshópurinn vinnur úr punktum og 

komi  með sameiginlega niðurstöðu sem sett verður síðan í lokaskýrslu.  

Fundi slitið kl. 11.30  

Jenný D. Gunnarsdóttir sign. 

 

 


